

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๔๗๘/๕๗-๕๙ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
 ห้องประชุม ชั้น ๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑.การประชุม ครม. โดย นรม. เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ มีเรื่องที่ พม.เป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้ - รับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (16 th ASCC Council Meeting) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของ รมว.พม.และ คณะประเด็นหลักๆ ที่กระทรวงควรรับทราบ ดังนี้ - นรม.จะเดินทางไป ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จึงขอให้เสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ - จากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ นรม. เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ก.ย. ๒๕๕๙ พบว่า ท่าทีของผู้นำประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับประเทศด้อยพัฒนามากยิ่งขึ้น และ EU มีท่าทีที่ตึงเครียดต่อประเทศไทย - จากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ นรม.ประเทศมาเลเซีย และนรม.ได้เดินทางไปพบ นรม.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ - การฝึกภาคสนามแพทย์อาเซียน ขอให้แพทย์ของกองทัพไทยยึดถือเป็นหลักในการฝึกต่อไป - การขับเคลื่อนประเทศ มืองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ แผนของ สศช. และแผนการปฏิรูป - ขอเร่งรัดเรื่องการพิจารณากฎหมายที่ยังค้างค้าง จึงขอให้กระทรวงที่เสนอเรื่องดำเนินการ - การปฏิรูปกระทรวง รมว.พม.ขอให้ทบทวนเรื่องการปรับโครงสร้างของกระทรวงให้มีความเหมาะสม - การรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ขอให้ชี้แจงผลงานเป็นตัวเลขชัดเจน สรุปผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม - การให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และดำเนินการตลอดเวลา - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน ๒๗๙ มาตรา จะมีผลบังคับใช้ประมาณปลายเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องการทุจริต การละเลยหน้าที่ - ร.นรม.(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และป้อมมหากาฬ - กำชับเรื่องการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง - การขับเคลื่อนงานโครงการ ขอให้ทุกกระทรวงทบทวน จัดทำแผนการพัฒนาโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด - กรณีการจัดระเบียบพื้นที่กักตุน จ.เพชรบูรณ์ พบว่าที่ผ่านมาข้าราชการได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ - ประเทศไทยควรกำหนดท่าทีต่อเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคอาเซียน	ทุกหน่วยงาน
	๒. จากการรายงานข่าว ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามบทบาทภารกิจ ดังนี้ ๒.๑ กรณี หญิง อายุ ๒๘ ปี พิกัดแขวนและขา ไม่สามารถนั่งและเดินได้ และต้องเลี้ยงดูบุตรสาว อายุ ๒ ปี ป่วยเป็นโรคระดุกพรุน ที่ จ.อุดรธานี ๒.๒ กรณี ชาย อายุ ๒๒ ปี พิกัดการฆาตกรรมตั้งแต่กำเนิด เป็นเด็กเรียนดี อาศัยอยู่กับยาย อายุ ๗๐ ปี ที่ จ.สกลนคร ๒.๓ กรณี หญิงตั้งครรภ์อายุ ๓๐ ปี ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้ต้องคลอดบุตรก่อนกำหนด ที่ จ.อ่างทอง ๒.๔ เด็กสาว อายุ ๑๘ ปี นักเรียนชั้น ม.๕ ร้องเรียน กรณี โดนครูพาแก้วเซรามิคใส่โดนตัว ทำให้เส้นประสาทเสีย ที่ จ.นครราชสีมา ๒.๕ กรณี หญิงสาวโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือลงในโซเชียลมีเดีย ว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย ที่ จ.ฉะเชิงเทรา	ดย./พก./สป. พก./ผส./สป. ดย./สป. ดย./สป. สค./สป.
	๓. การขับเคลื่อนในระยะต่อไป ๓.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนภารกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ เรื่องการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ การใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน จำนวนบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการส่งมอบการปฏิบัติงาน กรณีผู้เกษียณอายุราชการและโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง อย่างมีคุณภาพ ๓.๒ รมว.พม.จะจัดเลี้ยงอำลาให้กับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ๓.๓ เตรียมประชุมการแถลงผลงานของรัฐบาลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ๓.๔ เตรียมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๙ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (9 th AMMSWD and Relating Meetings) ที่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓.๕ การสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙ ที่ จ.กระบี่ เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และจะดำเนินการในปี ๒๕๖๐ อย่างไร และเตรียมการยกระดับกระทรวงสู่มาตรฐานอาเซียน	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน สป. ทุกหน่วยงาน

นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๑๔ ก.ย.๒๕๕๙

นางสุภัชชา สุทธิพล
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๑๔ ก.ย.๒๕๕๙

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 16 ก.ย. ๕9

นางสาวแรมรุ้ง สุพรรณเสนีย์
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๑๔ ก.ย.๒๕๕๙

เรียน อธิบดี
 เพื่อโปรดทราบและ
 ปรึกษาสั่งการ

16 ก.ย. ๕๙